

# หุ้นป้ายแดงตบเท้าเข้าเทรด

## BTWชิมलगเอ็มเอไอ11ก.ค.

## เอกชัยการแพทย์-BIZต่อคิว

ไทยโพสต์ ● หุ้นใหม่ป้ายแดงทยอยเทรด 11 ก.ค.นี้ คิว BTW เข้าตลาดเอ็มเอไอ ผู้บริหารเผยนำเงินจากการระดมทุนไปขยายโรงงาน ขณะที่ EKH คาดรายได้ 3 ปีข้างหน้าโตไม่ต่ำกว่า 2 หลัก เหตุคนไข้ไว้ใจใช้บริการโรงพยาบาล ขณะที่ BIZ เตรียมกำหนดราคาไอพีโอ 14 ก.ค.นี้

ช่วงต้นไตรมาส 3 นี้ บริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายแห่งทยอยเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยวันที่ 11 ก.ค. 2559 นี้ บมจ.บีที เวิลด์ อินดัสตริส (BTW) ผู้ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ หรือโมดูล จะเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

นายโชติภ รัตมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง BTW เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงพื้นที่โรงงานที่ทำเรือพาณิชย์ลัดที่บ จ.ชลบุรี และซื้อเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

โดยสิ้นสุดไตรมาส 1/59

กลุ่มบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานมูลค่ารวม 1,866.1 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ประมาณ 1,166.7 ล้านบาท

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทีเอสโก้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่าหุ้นไอพีโอของ BTW ที่เสนอขายจำนวน 156 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาจองซื้อที่ 3.75 บาทต่อหุ้น สามารถระดมทุนได้ 585 ล้านบาท

ด้าน นายสมภพ ภิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา EKH ได้รับอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และจะมีการลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และสรุปราคาในวันที่ 13 ก.ค.นี้ เพื่อพร้อมเข้าซื้อขายใน ตลท.ช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้

โดยจะเสนอขายหุ้นจำนวน 166.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งขายนักลงทุนทั่วไป 156.80 ล้านหุ้น และจัดสรรให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 10 ล้านหุ้น

นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ EKH กล่าวว่า ผลประกอบการช่วง 3 ปีข้างหน้า คาดจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 2 หลัก เพราะโรงพยาบาลมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับความไว้วางใจจากคนไข้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิสซิเนสสโกลเม้นท์ (BIZ) ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและติดตั้ง



โชติภ รัตมีทินกรกุล

เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการซ่อมบำรุงชุดเครื่องมือแพทย์ ด้านการรักษาโรคมะเร็ง กล่าวว่า บริษัทเตรียมเซ็นสัญญาแต่งตั้ง บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะกำหนดราคาหุ้นไอพีโอในวันที่ 14 ก.ค.นี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาด mai ภายในไตรมาส 3 นี้

หุ้นไทยวันที่ 8 ก.ค.59 ปิด 1,455.65 จุด ลดลง 1.07 จุด มูลค่าซื้อขาย 55,020.1 ล้านบาท.